



บทที่ 387

สวดทูลขออย่างไร จึงจะได้ทุกอย่าง?

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ตั้งแต่ลูกรับศีลล้างบาปเป็นลูกของพระองค์โดยสมบูรณ์มา ลูกมักจะไต่ยืมเพื่อนๆ ที่เป็นคาทอลิกตั้งแต่เกิดหรือที่เรียกว่า “คาทอลิกนอน” พูดกับลูกเสมอว่า “พระเจ้ามักจะประทานพระพรแก่คาทอลิกยืนมากกว่าแก่คาทอลิกนอนอย่างพวกเรา” ตอนแรกๆ ลูกไม่เข้าใจ ก็มักจะตื่นเตนกับคำพูดเหล่านั้น เพราะหากเราสวดขออะไรแล้ว พระเจ้าประทานให้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ ก็ดีทั้งนั้น ไม่ต้องไปถามมาก ไม่ต้องไปวิเคราะห์มาก ต่อมา เพื่อนๆ ในสังคมก็มักจะพูดกับลูกว่าไม่ว่าลูกจะขออะไรจากพระเจ้า ลูกก็มักได้ทั้งนั้น เอ! พ่อเพื่อนๆ ที่ไม่ใช่เป็นคริสตชนพูดเช่นนั้นกับลูกด้วย ลูกเลยต้องคิด และต้องวิเคราะห์ว่าจริงไหม? ที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกทูลขอ ลูกมักได้ตามที่ขอ

และในที่สุด ลูกก็ได้คำตอบ เป็นคำตอบที่ลูกกล้าไปประกาศบนเวทีเวลาลูกได้รับเชิญไปพูดแบ่งปันเรื่องนี้ตามคริสตจักรต่างๆ ลูกมักจะถามผู้ฟังก่อนว่า มีใครในที่นั้นบ้างที่สวดขอพระพรจากพระเจ้าแล้วจะได้ทุกอย่างตามที่ทูลขอ? ขอให้ยกมือ แนนอน! ไม่มีใครยกมือแล้วลูกก็จะยกมือขึ้นเอง พร้อมกับพูดอย่างซัดถ้อยซัดคำว่า

“ดิฉันนี่แหละ สวดทูลขอ แล้วได้ทุกอย่าง!” แล้วลูกก็จะหยุดสักพักหนึ่งอึดใจ เพื่อดูปฏิกิริยาของผู้ฟัง ก่อนที่จะพูดต่อว่า “ยังไม่จบประโยคคะ ดิฉันนี่แหละคะ สวดทูลขอ แล้วได้ทุกอย่าง ตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า!”

จากประสบการณ์ส่วนตัวในเรื่องการขอจากพระเจ้า และจากการได้อ่านพระวาจาเกี่ยวกับเรื่องการทูลขอนี้ ลูกคิดว่าลูกเข้าใจพอสมควร พระวาจาต่อไปนี้ ล้วนแล้วแต่บอกกับพวกเราว่า “ขอ แล้วจะได้”

“พระบิดาของท่านทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการอะไร ก่อนที่ท่านจะขอเสียอีก” มัทธิว 6:8

**“จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบ
จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน” มัทธิว 7:7**

**“ท่านใดที่ทูลขออาหารจะให้ก้อนหินหรือ ถ้าทูลขอปลา จะให้งูหรือ
แม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดี ๆ แก่ลูก
แล้วพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานของดี ๆ แก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ” มัทธิว 7:9-10**

**“ถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในเรา และวาจาของเราดำรงอยู่ในท่าน
ท่านอยากได้สิ่งใด ก็จงขอเถิด และท่านจะได้รับ” ยอห์น 15:7**

**“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดา
พระองค์จะประทานให้กับท่านในนามของเรา” ยอห์น 16:23**

“จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ” ยอห์น 16:24

“สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น” ยอห์น 14:14



แต่ทำไม บ่อยครั้งเหลือเกิน เราสวดทูลขอแล้ว “ไม่ได้ตามที่ทูลขอ” ต้องอ่านและศึกษาพระวาจาต่อไปนี้ควบคู่ไปด้วย แล้วจะเข้าใจอย่างถ่องแท้

**“ทำหวนขอ แต่ไม่ได้รับ เพราะทำหวนขอไม่ถูกต้อง
คือ หวนขอเพื่อนำไปสนองกิเลสตัณหาของท่าน” ยากอบ 4:3**

**“เราเมตตาต่อผู้ที่เราเมตตา และสงสารผู้ที่เราสงสาร
ดังนั้นทุกสิ่งจึงขึ้นกับพระเมตตาของพระเจ้า ไม่ขึ้นกับความตั้งใจหรือความอดสาหะของมนุษย์” โรม 9:15**

“มนุษย์เอ๋ย เจ้าเป็นใครกัน จึงบังอาจมาเถียงกับพระเจ้า” โรม 9:20

“จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า” 1 เธสะโลนิกา 5:18

ชัดเจน! ในการสวดทูลขอจากพระเจ้านั้น สิ่งที่เราทูลขอเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่? ข้อนี้อาจไม่มีทางทราบได้ แต่ยามไม่ได้ เราสวดขอคุณพระองค์ในการ “ไม่ได้” นั้นหรือเปล่า? เพราะนั่นแหละคือน้ำพระทัยของพระองค์ พระเจ้าทรงทราบดีกว่าเรามนุษย์ ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีสำหรับเรา เด็กน้อยต้องการดื่มนมหวานก่อนนอน หากแม่ตามใจ เกิดอะไรขึ้น? ลูกฟันผุหมด แต่เด็กน้อยนั้นไม่ทราบด้วยตัวเอง

เวลาเราทูลขออะไรจากพระเจ้า วัตถุประสงค์หลักของการทูลขอนั้น เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือเพื่อผู้อื่น? หรือเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์? เราหลอกคนอื่นได้ หลอกแม้กระทั่งตัวเองก็ได้ แต่หลอกพระเจ้าไม่ได้ พระเจ้าทรงตรัสชัดเจนว่า หากเราวอนขอเพื่อนำไปสนองกิเลสตัณหาของเรา พระองค์จะไม่ทรงประทานให้

ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยตกอยู่ในภาวะดัมย่ำกึ่ง ลูกเองก็เพิ่งหลุดพ้นจากคดีอันไม่เป็นธรรม เสียเวลาชีวิตของลูกไปถึง 14 ปี ลูกหมดทางหมดปัญญาหมดหนทางที่จะดำเนินชีวิตต่อ แนนอนลูกต้องสวดทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า ลูกไม่มีที่พึ่งอื่นใดเลย แต่ลูกไม่ได้สวดทูลขอจากพระองค์ให้ตัวลูกเอง ในความหมดสิ้นซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง ลูกสวดทูลขอพระองค์ว่า ขอให้พระองค์โปรดประทานธุรกิจหรืออะไรก็ได้แก่ลูกเพื่อลูกจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ เป็นการสวดทูลขอที่ออกจากใจจริงของลูก แล้ว... พระองค์ก็ประทานธุรกิจส่งออกมาให้ลูก เป็นธุรกิจที่ลูกสามารถจ้างแรงงานที่ตกงานในขณะนั้นได้เป็นจำนวนมาก นับเป็นพระพรที่ประทานโดยตรงจากการสวดทูลขอของลูกอย่างอัศจรรย์ที่สุด!

ตอนที่ลูกเพิ่งเป็นคาทอลิกใหม่ๆ ลูกมีความทุกข์ร้อนมาก ดูเหมือนรอบด้านชีวิตจะเต็มไปด้วยปัญหา มีอยู่เรื่องหนึ่ง ซึ่งลูกเดือดร้อนเป็นพิเศษ ลูกสวดภาวนาด้วยความร้อนรนและด้วยความร้อนใจ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ลูกก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆ ตามลิสต์ปัญญาของมนุษย์ตัวเล็กๆ คนหนึ่ง เวลาผ่านไป ... ลูกก็ยังมีเชื่อเต็มเปี่ยมในพระเมตตาของพระองค์ แล้วอยู่มาวันหนึ่ง 7 ปีผ่านไป ... ปัญหาอันเรื้อรังนั้นก็ได้รับการแก้ไขอย่างหมดจดงดงาม! และอันสงฆ์ของการได้รับพระพรเข้าไป 7 ปีนั้น บังเกิดผลดีมากมายแก่ลูกจนถึงปัจจุบันนี้! นับจากนั้นเป็นต้นมา ลูกและลูกๆ สวดขอพระคุณพระองค์ทุกครั้งในเรื่อง “ที่ไม่ได้” เพราะนี่แหละคือพระพรของพระองค์ เพราะนี่แหละคือน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า ☺

กับเพื่อนต่างศาสนา ลูกมักจะขอบพระคุณพระเจ้าให้เพื่อนๆ ฟังในทุกสิ่งที่พวกเขาเห็นในตัวลูก (I count my blessings) นี่ก็คือเหตุผลที่เพื่อนๆ ส่วนใหญ่จะพูดว่า ลูกขออะไรจากพระเจ้าแล้วได้หมด ☺

จากการอ่านพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งและประพฤติปฏิบัติตามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ลูกขอยืนยันด้วยการยกมือสุดแขนอีกครั้งหนึ่งว่า ลูกเป็นคนหนึ่งที่สวดทูลขอจากพระเจ้าแล้ว ได้ทุกอย่างที่ทูลขอ แต่ตามน้ำพระทัยของพระองค์!

ขอพระองค์ทรงได้รับการเทิดพระเกียรติอย่างสูงสุด พระเจ้าข้า

อาแมน

ลูกขอพร: อดคิดนแห้ง

